



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

## Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4 tại Thái Bình

■ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các địa phương, đơn vị



Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng tại cống Trà Linh, xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Chiều ngày 16/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn về kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4 tại Thái Bình. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các ngành, các địa phương tạm dừng tất cả các cuộc



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4 tại cống cá Tân Sơn (Thái Thụy).

họp chưa thật cần thiết, phân công lực lượng thường trực tại cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, chủ động ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ". Tỉnh cũng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 15/8. Trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Thái Bình đã hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển và người dân làm ăn trên biển vào nơi tránh trú an toàn. Để bảo vệ 79.444ha lúa mùa,

8.675ha cây màu hè, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, bằng mọi biện pháp tiêu triệt để nước đệm trên hệ thống sông trực; tiêu cạn nước mặt ruộng để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa

(Xem tiếp trang 4)  
**NHÓM PHÒNG VIÊN**

### ► Hỗ trợ 6 tỷ đồng/xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trong các năm 2018 - 2019

Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2019 100% các xã trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2020, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 6 tỷ đồng/xã cho các xã đăng ký và được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trong các năm 2018 - 2019 với nội dung hỗ trợ các danh mục công trình nằm trong quy hoạch nông thôn mới của xã được duyệt; hỗ trợ 25 tỷ đồng/huyện cho các huyện Đông Hưng, Thái Thụy; 20 tỷ đồng/huyện cho các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ đăng ký và được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trong các năm 2018 - 2019. Kinh phí hỗ trợ sẽ đầu tư các danh mục công trình nằm trong quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt bao gồm: đường giao thông do cấp huyện quản lý, công trình thủy lợi liên xã, công trình văn hóa thể thao của huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ xi măng cho các công trình nhóm 1 chưa được đầu tư cho tất cả các xã đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn nông thôn mới; thí điểm hỗ trợ mỗi huyện một hạng mục công trình nhóm 2 theo dự án được phê duyệt.



Làm đường giao thông nội đồng ở xã Vũ Công (Kiến Xương).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất chủ trương hỗ trợ mỗi huyện, thành phố 1 tỷ đồng phát triển sản phẩm đặc thù. Trong đó, điều kiện được hỗ trợ là: có đề án phát triển sản phẩm đặc thù được phê duyệt và triển khai thực hiện được từ hai sản phẩm đặc thù trở lên; các sản phẩm đặc thù được tổ chức sản xuất theo vùng, khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện đầy đủ các quy trình canh tác bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm...

**MẠNH CƯỜNG**

### ► Toàn tỉnh có 116 doanh nghiệp có tổ chức đảng

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 116 doanh nghiệp có tổ chức đảng. Nhiều doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng sớm như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Điện lực Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình... Theo các doanh nghiệp, hoạt động tích cực của tổ chức đảng đã thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tính tới tháng 7, các doanh nghiệp trong khối đạt doanh thu gần 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 32.000 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

**THU THÚY**

### ► 2.712,76 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi ủy thác

Đến ngày 31/7/2018, dư nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đạt 2.712,76 tỷ đồng, chiếm 99,76% tổng dư nợ cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách, tăng 6,51% so với thời điểm 31/12/2017; trong đó, Hội Nông dân 976,7 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.123,3 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 390,36 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên 222,4 tỷ đồng. Thông qua hoạt động ủy thác, 100.198 hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các đối tượng trực tiếp tham gia quản lý, cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh; kiên trì, củng cố chất lượng hoạt động của 2.959 tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn theo đúng quy chế. Nhờ đó, nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

**MINH HƯƠNG**

### ● Bàn giao nhà mái ấm công đoàn

Sáng ngày 16/8, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với quỹ Tấm lòng vàng lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà mái ấm công đoàn do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương.

Hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trao nhà mái ấm công đoàn của Thủ tướng Chính phủ là chị Phạm Thị Vân Anh, xã Vũ Lăng (Tiền Hải), đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng - Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình và chị Phạm Thị Thu Hiền, xã Nam Cao (Kiến Xương), đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH TAV chi nhánh Thái Bình. Hoàn cảnh của chị Vân Anh và chị Thu Hiền rất khó khăn. Chị Hiền chồng mất khi các con còn nhỏ, nhà xuống cấp không có kinh phí sửa chữa. Với chị Vân Anh, bố mất sớm, chồng công việc không ổn định, mình chỉ phải chăm lo cho gia đình gồm 5 người nên chị ở nhờ căn nhà xuống cấp của bố mẹ đẻ. Để san sẻ với khó khăn về nhà ở cho công nhân, tháng 5/2018, tại buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ và người lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, cùng với trao kinh phí hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ đã trao kinh phí hỗ trợ xây 2 nhà mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình với trị giá 50 triệu đồng/nhà. Hiện nay, căn nhà của chị Vân Anh và chị Thu Hiền đã đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương, Công đoàn ngành Công Thương và chính quyền địa phương, bà con láng xóm đã tặng quà đồng viên gia đình hai chị.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### ● Tập huấn kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho lực lượng cảnh sát giao thông

Trong hai ngày 14 - 15/8, tại Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố.

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông được cán bộ kỹ thuật Công ty Honda Việt Nam hướng dẫn kỹ năng lái xe ô tô và thực hành các kỹ thuật lái xe ô tô an toàn như: kiểm tra xe trước khi hoạt động, cách lên xuống xe an toàn, tư thế ngồi lái xe đúng; cách cảm nhận không gian xe, xác định điểm mù khi lái xe; kỹ thuật phanh xe trong tình huống khẩn cấp, phanh xe trên đường trơn trượt và phanh phân xạ; kỹ thuật ghép xe; thao tác chân ga, chân phanh và thực hành lái xe trên sa hình tổng hợp...

**PHẠM HƯNG**

### THÀNH PHỐ

## Tăng cường quản lý các nhóm trẻ tư thục

(Xem trang 3)



### MỸ LỘC

## Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa

(Xem trang 2)